



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย 26 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,048 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,038 ราย เข้าสถานกักกันที่ราชการกำหนด 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 57,508 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย อากาหนัก 563ราย ยังรักษาอยู่ 25,767 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 1,149,666 คน ยอดสะสม 148 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 148,439,419 ราย เสียชีวิต 3,132,377 ราย รักษาหาย 126,068,568 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดในโลกกว่า 3.52 แสนราย ผู้ป่วยรายใหม่ต้องรักษาที่บ้าน เพราะ รพ.เตียงเต็มหมดแล้ว มาเลเซีย เริ่มใช้วัคซีนแอสตราฯ กับผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ไฟเซอร์ พัฒนายาเม็ดต้านโควิด-19 ชื่อ PF-07321332 อาจจำหน่ายสิ้นปีนี้ หากการทดลองในมนุษย์ที่สหรัฐและเบลเยียมประสบความสำเร็จ และรัฐบาลสิงคโปร์และฮ่องกง ตกลงที่จะเปิดพรมแดนแบบเปิด ไม่ต้องเข้ากักตัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.เป็นต้นไป

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.แคมเปญเรียกร้องให้รอมว.สร.ลาออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard)

-กรณีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า ‘หมอไม่ทน’ ตั้งแคมเปญให้ร่วมลงชื่อ ‘เรียกร้องให้ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รอมว.สร. ลาออก จากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดโควิด-19’ 2 วัน มีผู้ร่วมลงชื่อเกือบสองแสนคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv)

-หลาย รพ.ในสังกัด สร. โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจนายรอมว.สร. พร้อมติดแฮชแท็ก #saveอนุทิน #ทองแท้ไม่กลัวไฟ ส่งผลให้ชาววิตเตอร์มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก จนทั้ง 2 แฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่ 1 และ 2 ต่อมาเฟซบุ๊กของ รพ.หลายแห่งได้ลบโพสต์ออกไป อาทิ เฟซบุ๊ก รพ.ลำปาง ข้อความส่วนใหญ่ไม่พอใจที่แอดมินรพ.ลำปาง โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวซึ่งมองว่าไม่สมควร ควรโพสต์ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่จะไปเชียร์เจ้านาย ก่อนหน้านั้น มีหลายรพ.ในประเทศไทย ได้โพสต์เหมือนกัน เช่น รพ.พุทธชินราช รพ.ปากช่องนานา แต่ได้ลบโพสต์ไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.ธนาकर สารระคำ ในฐานะ “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” ออกแถลงการส่วนตัว 8 ข้อ ประณามองค์กรให้กำลังใจ “อนุทิน” จากกรณีเพจรพ.พุทธชินราช โพสต์ให้กำลังใจรอมว.สร. โดยนพ.สาครระบุ ขอประณามคณะผู้บริหาร หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององค์กรในการแสดงออกทางเมือง ไม่ว่าจะด้วยเป็นคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวง ดูได้จากการกำหนดให้ใช้ข้อความเดียวกัน หรือเป็นการแสดงออกจากใจของผู้บริหารจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., สยามรัฐ, bangkokbiznews, nationtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรอมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุนทุกท่านที่ให้กำลังใจ ยังเข้มแข็งดี ทั้งร่างกายและจิตใจ และยังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคณะแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชน และ การควบคุมโรคให้ได้ผล ที่ผ่านมา ศบค. เป็นผู้บริหารแบบ Single command มาตั้งแต่ต้น เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 สร.ปฏิบัติตามนโยบายศบค. ด้วยดีมาตลอด ขอความกรุณาอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง และสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้ง และส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ขอยืนยันว่า ไม่มีกรายการยึดอำนาจ ไม่มีการแย่งอำนาจ เพราะนายกฯ เป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร และในฐานะผอ.ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bbc)

-ด้านเสียงสนับสนุน รอมว.สร. ด้วยแฮชแท็ก “ทองแท้ไม่กลัวไฟ” #save อนุทิน มีถึง 1.4 แสนครั้ง

2.ผู้ป่วยรอเตียงรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เผยว่า ที่เขตหลักสี่ มี 2 พี่น้องอาชีพช่างเสริมสวย ไปตรวจหาเชื้อที่รพ.มงกุฎวัฒนะ พบว่า ติดโควิด 19 จนท.รพ.บอกเตียงเต็ม แนะนำเลือกรักษาในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ ค่าใช้จ่าย 14 คืน เกือบ 39,000 บาท ผู้ป่วยได้ปฏิเสธไป ขอรอเตียงฟรี และ ยังคงรอเตียงที่บ้าน ยังไม่ได้รับการรักษา ที่กังวลคือ หนึ่งคนป่วยธาลัสซีเมีย มีอาการไอหนัก หอบเหนื่อย ซึ่งนายสิระ ระบุว่า จะไปทวงถามความคืบหน้าในการหาเตียงรวมทั้งการเข้าถึงระบบสาธารณสุข กับ รอมว.สร. ด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ ขอความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในแพลตฟอร์มแดง โพสต์แรก เป็นชายป่วยหนักขอความช่วยเหลือ โดยยังมีเด็ก 7 เดือนอาศัยอยู่ด้วย เริ่มไอหนักแล้ว ส่วนอีกโพสต์เป็นของหญิงสาว เผยว่า มีผู้ป่วยโควิดอยู่ข้างบ้านซึ่งลูกสาวชอบไปเล่นด้วย ผลตรวจลูกสาวรอบ 2 พบว่าติดโควิด ผ่านไป 3 วันยังไม่มียาโรงพยาบาลมารับ จากเด็กคนเดียวกลายเป็นติดทั้งบ้าน โพสต์สุดท้ายอยากหาซื้อยามารักษาเอง

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก (เรื่องเล่าขำขัน)

-ชายวัย 45 ปี รอตรวจเชื้อโควิด พบมีความเสี่ยงสูงจึงกักตัว แต่อาการทรุดหนัก เพื่อนโทรขอความช่วยเหลือภาครัฐ แต่ถูกปฏิเสธ บอกให้ผู้ป่วยโทร

เอง สุดท้ายไม่ทันเสียชีวิตคาคอนโด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-คุณหญิงสุภารัตน์" นำทีมพรรคไทยสร้างไทย รับผู้ป่วยโควิด 2 ราย ช.จรัญฯ 37 เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย ส่ง รพ.ธนบุรี เตือนรัฐบาลต้องแก้วิกฤตให้จบภายในสัปดาห์นี้ เน้นเร่งกระจายงบกลาง รพ.แก่เตียงไม่พอ หวังว่าในวันที่ 27 เม.ย. นายกรัฐมนตรีจะนำเข้าหารือที่ประชุม ครม.เร่งชิงงบกลางที่ตั้งไว้ 5 แสนล้านบาท มาแก้ไขปัญหาให้กับรพ.และประชาชนโดยด่วน รวมถึงการชิงงบเงินกู้โควิด-19 ต้องเร่งรัดใช้จ่ายโดยเร็ว เพื่อให้รพ.ได้รับเงินไปทำงานอย่างรวดเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-กรณีทีมข่าว อีจัน รับเรื่องร้องทุกข์ ผู้ป่วยติดโควิด-19 ยังรอเตียงรักษา คือ นายสนอง ธงสันเทียะ อายุ 47 ปี หัวหน้าฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม โรงแรมแห่งหนึ่ง มีอาการ ไอ เจ็บคอ ท้องเสีย เจ็บหลัง เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก และพักอยู่คนเดียว วันที่ 25 เม.ย. 64 ผลตรวจพบเชื้อโควิด จนท.บอกว่าจะมีรถพยาบาลมารับ ขณะนี้อาการหนัก เริ่มจะไม่ไหวแล้ว รถพยาบาลยังไม่มารับ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วย อยู่คอนโด นวมินทร์ 75 ถ. นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. เบอร์ติดต่อ : 087-069-1985

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์)

- นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้ง Miss Grand International ประกาศตั้งโครงการ "เป็นโควิดต้องมีที่รักษา" เพื่อประสานหาเตียง หารพ. ให้ผู้ป่วยโควิดได้ถึงมือหมอ โดยจะทำงานร่วมกับ "นางงามมิสแกรนด์" เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

3. ตำรวจติดโควิดเสียชีวิตคาแฟลตระหว่างกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-จนท.ตำรวจของโรงพักแห่งหนึ่ง เสียชีวิตในแฟลตตำรวจ ย่านถนนอมมิตร กทม. ขณะอยู่ระหว่างกักตัว เนื่องจากติดเชื้อ โควิด 19 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเข้าไปดำเนินการ

4. ข้อเสนอแนะแพทย์หลังวัคซีนมีปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีพบผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วเกิดผลข้างเคียง เสนอ สธ.ควรทำเร่งด่วน 2 เรื่องคือ 1. รับผิดชอบบริษัทวัคซีนให้ตรวจสอบกระบวนการบรรจุขวด 2. แจ้งในพื้นที่ถึงเลขหมายล๊อตที่เกิดปัญหา ขณะเดียวกัน คุณหมอยังยกกรณีผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคที่รพ.สุรินทร์ แล้วเกิดอาการ Stroke ด้วยว่า อาจมีความสัมพันธ์กับระยะที่มีประจำเดือนและภายในช่วงก่อนและหลังที่มีประจำเดือนประมาณ 7 วัน และตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนซิโนแวคในช่วงเวลาดังกล่าว

5. สสจ.แจงสาวฉีดวัคซีนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof)

-สสจ.สมุทรสาคร ชี้แจงเหตุสาววัย 24 ปี เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 วัน ไม่นามาจากวัคซีน เบื้องต้นทราบว่า กินยาบางชนิดร่วมด้วย ต้องรอผลชันสูตรก่อน เพราะหากเป็นผลจากวัคซีนจริงจะต้องเห็นผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นภายใน 30 นาที หรือไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง

6. ปรับนายกฯไม่สวมแมสก์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (catdumb)

-เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ได้โพสต์ภาพการประชุมมีผู้คนเข้าร่วมประชุม ไม่ต่ำกว่า 10 คน ทุกคนสวมหน้ากากกันหมด ยกเว้น นายกรัฐมนตรี ไม่สวมอยู่คนเดียว จึงกลายเป็นประเด็นว่า “แบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อหรือไม่? ต่อมาได้เพจได้ลบภาพนายกฯไม่สวมหน้ากากออกไป เหลือเพียงข้อความผลการประชุมเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) IG (mcof)

-ผู้ว่าฯ กทม. นำทีมเปรียบเทียบ ปรับนายกฯ 6,000 บาท เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนประกาศกทม. ความผิดตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยท่านนายกฯ ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

-กทม. บังคับสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านวันแรก ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากพบเห็นผู้ไม่สวมหน้ากากให้แจ้งตำรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (เขต) ส่วนกรณีแจ้งเขต เขตต้องดำเนินการแจ้งความต่อตำรวจเพื่อสอบสวน นำส่งอัยการ และให้พิจารณาเพื่อเปรียบเทียบปรับตามดุลยพินิจศาลต่อไป ด้านนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ โพสต์เตือน ดึงหน้ากากไว้ได้คาง ใส่หน้ากากปิดปากแต่ไม่ปิดจมูก ผิดกฎหมาย ปิดมิดชิดปากและจมูก ให้ถูกต้อง

-ด้านนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยว่า เจตนาในการประกาศให้ใส่หน้ากาก คือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่อีกบุคคล การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆ จะต้องสวมหน้ากาก ในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่า จะอยู่คนเดียวหรือไม่ กรณีอยู่ในรถเมื่อมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ในรถด้วยจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ยกเว้น กรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากกรณีของผู้ประกาศข่าว หรือจัดรายการ ในสตูดิโอ มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่า 1 ต้องสวมหน้ากาก อนุโลมเด็กไม่เกิน 2 ขวบไม่ต้องใส่ ทางกรมแพทย์ไม่แนะนำ

7. นักการเมืองแสดงความเห็นนโยบายชะลออินเดียเข้าไทยล่าช้าไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะกรรมการนโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณี ศบค. ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีเศรษฐกิจอินเดียเข้าเครื่องบินเหมา ถ้าส่วนตัวเข้ามาในประเทศตามที่เขาคิดว่า ความจริงมีชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในไทยผ่านเที่ยวบินอื่นถึง 602 คน แล้ว เมื่อวันที่ 1-20 เม.ย.64 พบว่า มีผู้

ประเด็นข่าว

ติดเชื้อ 7 คน จากสายการบินอินเดียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AI 0332 ในวันที่ 17 เม.ย. นอกจากนี้ นโยบายชะลอการยื่นขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางมาจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ ออกไปก่อน ที่จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค.64 ถือว่าล่าช้ามาก เกรงว่าอาจทำให้ผู้เดินทางหลักเข้ามาก่อนประตูจะปิด เนื่องจากระบบสาธารณสุขของอินเดียไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้ว

8.เรียกร้องอิตีกรมอตุฯ เปิดใหม่ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,มติชน, mcot)

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงเรียกร้องให้นายกฯ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายณัฐพล ณัฐสมบูรณ์ อิตีกรมอตุฯนิยมิวิทยา ไม่เปิดเผยใหม่ไลน์การติดเชื้อ ผ่านตู้ปณ. 1111 รับเรื่องราวร้องทุกข์

9.คลัสเตอร์เรือนจำเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์

-คลัสเตอร์นักโทษเรือนจำเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 144 ราย เจ้าหน้าที่ดูแลอีก 2 ราย ด้านจังหวัดประชุมหารือ พร้อมดำเนินการเปิดแดน 6 เป็น รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.สสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ประชุมร่วม ศบค.ส่วนกลาง เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งรพ.สนามภายในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 144 คน ปัจจุบันเรือนจำกลางเชียงใหม่ มีนักโทษกว่า 6,404 คน

10. หลายรพ.มีผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ ,innnews, sanook)

-รพ.บางพลี กักตัวเจ้าหน้าที่ 25 คน ปรับระบบบริการ งดให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งในและนอกเวลาราชการ งดผ่าตัด หัตถการที่ไม่จำเป็น รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปิดตึกฉุกเฉิน เร่งทำความสะอาดอย่างเร่งด่วน กักตัวแพทย์ 1 คน พยาบาล 5 คน หลังพบเคสหญิง ชาว อ.วังทอง เข้ารักษาตัวด้วยอาการไอ เหนื่อย หอบ และมีไข้ แต่ปกปิดข้อมูลกับทีมแพทย์ รพ.พิบูล อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช ต้องกักตัวแพทย์และพยาบาล 19 คน ทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ต้องสั่งปิด รพ.เปิดเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น เตรียมแจ้งความดำเนินคดี ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลป่วย โดยเป็นหญิงอายุ 63 ปีเข้ารับรักษาด้วยอาการถ่ายเหลว อ่อนเพลีย ปกปิดข้อมูลให้น้ำเกลือ 2 วัน มีอาการเข้าข่ายตรวจเชื้อโควิด 19 พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จึงสารภาพว่า ลูกชายจาก กทม.มาเยี่ยม

11.ผลวิจัยใหม่อยู่ในสถานที่ปิดเสี่ยงสัมผัสเชื้อเท่ากัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-เว็บไซต์ CNBC เผยรายงานการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ จากการศึกษาของบาเซนต์และบุช อธิบายการติดโควิด 19 หากอยู่ในอาคารสถานที่ปิด จะนั่งห่าง 2 เมตร หรือ 20 เมตร เสี่ยงสัมผัสเชื้อเท่ากัน ประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องระยะห่าง แต่คือระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน ยิ่งอยู่กับผู้มีเชื้อนาน โอกาสติดก็ยิ่งสูงมากขึ้น บาเซนต์ เผยว่า ดังนั้นการมุ่งเน้นแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากโควิด 19 ไปที่เรื่องของระยะห่าง หรือการล้างมือบ่อย ๆ ตั้งแต่แรกนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะโอกาสที่เชื้อจะแพร่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยตรงเมื่ออยู่ในอาคารปิดร่วมกันนั้น อาจจะมีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อที่ควรให้ความสำคัญมากกว่า

12.ประเด็นในทวิตเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทวิตเตอร์)

-ผู้ใช้งาน@mamymixx ทวิตว่า เมื่อไต้หวันรัฐบาลจะสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจน ว่า ฟ้ำทะลายโจรไม่ได้แก้โควิด
-นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ทวิตข้อความ เสนอใช้รัฐสภาเป็นรพ.สนาม เหตุสร้างใหญ่เกินความจำเป็น มีพื้นที่ว่างเพียบ

-โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์ Chris Potranandana ซึ่งเป็นของ คริส โปตระนันท์ นักการเมือง อดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพฯ พรรคอนาคตใหม่ ที่โพสต์ข้อความ ตามหาแท็กซี่ หลังผู้ติดเชื้อกลัวถูกตัดสิทธิเสียง รอรอมารับไม่ไหว โบกส่งไปรพ. ย่านประชาชื่น ล่าสุดพบแท็กซี่แล้ว และคนขับกำลังนำรถมาทำความสะอาด และ ยินดีกักตัว 14 วัน

-@thisisnongshiba ทวิตว่า Sinovac แบบ CT มี ischemic มาแล้ว เป็น Lot K (เหมือนพระพุทธรูป) ก่อนหน้านั้นเป็น J (ระยอง ลำปาง รีมน้ำพระมง)

-@saiimira ทวิตว่า เพื่อนโดนสั่งในลพโสดในเฟซบุ๊ก ที่บอกว่า เป็นstroke หลังฉีดวัคซีน

13. รพ.สนามจ.นนทบุรี เต็มแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า, sanook)

-ผู้ว่าฯนนทบุรี เผยมีผู้ป่วยเกิน 100 คน ต่อวันติดต่อกันหลายวัน จังหวัดเป็นห่วงเรื่องผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งมีเตียงรองรับไม่เพียงพอแล้ว ตัดสินใจรับเคสผู้ป่วยหนัก 4 ราย ที่ต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วน ไม่เช่นนั้น มีโอกาสเสียชีวิตทั้งที่เตียงผู้ป่วยหนักไม่เพียงพอแล้ว ส่วนเตียงสนาม เปิดไว้ 700 เตียงเต็มหมดแล้ว ต้องเปิดเพิ่ม 300 เตียงอยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า การระบาดครั้งนี้ แพร่ระบาดเร็ว และ รุนแรง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานกันอย่างหนัก ขอร้องให้ทุกคน ช่วยกันเซฟตัวเองให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ หากยอดผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง อาจต้องล๊อคดาวน์จังหวัดต่อไป

-ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่งปิดเพิ่มเติม 19 สถานที่ พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม สกัดแพร่ระบาดโควิดฯ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1

ประเด็นข่าว

แสน เริ่ม 27 เม.ย.นี้ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ 26 เม.ย. อีก 100 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง

14.ผอ.สนามบินหัวหินติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า)

- ผู้บริหารท่าอากาศยานหัวหิน ติดโควิด 19 เปิดใหม่ไลน์พบเชื้อหลังต้อนรับมว.สธ. ที่เดินทางมารพ.หัวหินมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานตัวแทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ หอการค้าประจำบฯ ไปร่วมยื่นเอกสารให้รัฐมนตรีและมีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกกัน นพ.สสจ.ประจำบฯ เผย ไม่น่าจะมีผลอะไร เนื่องจากผู้ป่วยใส่แมสก์ อยู่ระยะห่างจากผู้ที่ให้การต้อนรับ

15. หมอเป็นลมกลางแดด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ)

- โลกโซเชียลมีการแชร์คลิป เหตุการณ์ระหว่างขนย้ายผู้ป่วยหนัก 100 กก. ซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ 1 ราย นอนกองกับพื้น และถอดชุด PPE ออกมา ในลักษณะเหมือนคนหมดแรง ทราบภายหลังคือคุณหมอท่านหนึ่ง มีการนำคลิปดังกล่าวไปแชร์บนทวิตเตอร์ ชาวเน็ตรวมพลังช่วยทวงค่าเสี่ยงภัย

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย)

- รว.สธ. เผย ได้หารือเรื่องวัคซีนโควิด-19 กับ บ. แอสตราเซนเนกาว่าจะมีช่องทางที่จะสามารถจัดส่งวัคซีนให้ไทยได้เร็วกว่าที่กำหนดในเดือน มิ.ย. หรือไม่ จากการหารือ ระบุว่า การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผลิต ทำได้เร็วจากแผน 24 เดือน ดำเนินการได้ภายใน 6 เดือน และเมื่อตรวจการผลิตวัคซีนของประเทศไทย ถือว่าทุกอย่างมีมาตรฐานสากล แอสตราฯ ยืนยันว่าจัดส่งให้เร็วที่สุดภายใต้สัญญาที่ทำร่วมกันไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,มติชนล ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพลสตูดีย์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 7,9,NBT, mcot, nationtv, thailandplus, isaranews)

- รว.สธ. ระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ล้านเม็ด ที่จัดส่งจาก ญี่ปุ่น มาถึงประเทศไทยแล้ว ได้ให้อภ.เร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศภายใน และภายในเดือนพ.ค.นี้ จะได้รับเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ด รวมเป็น 3 ล้านเม็ด เป็นไปตามแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้อภ. จัดหาเพิ่มอีก 2-3 ล้านเม็ดโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผจก.,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 9 , thaigov, thaipublica, INN, thaipbs)

- รว.สธ. เผยผลการสำรวจสถานที่ 2 แห่งเพื่อจัดตั้งศูนย์แรกรับ (Pre Admission Center) ผู้ป่วยโควิด 19 พบว่า สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก สภาพยังไม่สมบูรณ์ จึงใช้อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในการจัดตั้งศูนย์แรกรับ จำนวน 300 เตียง คาดว่าจะเปิดได้ใน 2-3 วันนี้ ระหว่างนี้จะเร่งทำความสะอาด จัดระบบวงจรปิด และจัดระบบเชื่อมโยงกับระบบส่งต่อของ กทม. และรพ.ต่างๆ ถือเป็นการการสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ กทม.ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังอยู่กับบ้าน ให้เข้าถึงการดูแลในมือแพทย์โดยเร็วที่สุด กรณีบางรพ.ปฏิเสธผู้ป่วยและเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด บางแห่งเรียกเก็บถึง 3 แสนบาท ว่า ตามกฎหมายแล้วทุกรพ. จะต้องรับผู้ป่วยหากไม่รับ ก็เสี่ยงในการถูกดำเนินคดี แต่ในส่วนของ สธ. ที่ตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยมา ก็คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)

- นาย ธีรภัทร์ มีเดช เจ้าของธุรกิจ บ. เพอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปริกษารมช.สธ. ยินดีให้ยืมรถ 2 คัน พร้อมค่าน้ำมัน เพื่อนำไปช่วยเหลือคนไทยในช่วงวิกฤต โควิดครั้งนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5,7,TNN,NBT,Thaipbs, acnews, thaigov, thebangkokinsight, mcot, isranews)

- นพ.เฉตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ในระลอกเม.ย. 64 พบเสียชีวิตร้อยละ 55 ของทั้งหมด พร้อมย้ำประชาชนระหว่างรอผลการตรวจให้เคร่งครัดการกักกันตัวเอง งดพบปะผู้อื่น ป้องกันแพร่เชื้อให้คนใกล้ชิด ส่วนกรณีหญิง อายุ 24 ปี จากจ.อ่างทอง เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนอยู่ระหว่างการนำข้อมูลการสอบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตเข้าสู่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ต้องมีการชันสูตรศพ ซึ่งทางสสจ.ได้ประสานกับญาติ ล่าสุดยินยอมให้มาตรวจศพหาข้อเท็จจริงแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน,ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokbiznews, thailandplus,thansettakij,acnews, thaigov, nbt, thaipbs)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า คลินิกแล็บตรวจโควิดเอกชน 14 แห่ง ในกทม.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจับคู่โรงพยาบาลจัดหาเตียงรองรับผู้ติดเชื้อแล้ว 11 แห่ง อีก 3 แห่งอยู่ระหว่างทำข้อตกลง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสบส. ส่วนคลินิกและ รพ.เอกชน 12 แห่ง ที่ไม่ส่งต่อผู้ป่วย ไม่รายงานข้อมูล และโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตได้ออค์คำสั่ง ทางปกครองให้แก้ไขปรับปรุงและระงับการดำเนินการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thebangkokbiznews)

- ในการประชุม ศปก.สธ. ซึ่งมีมติให้ยกระดับพื้นที่จังหวัดเป็น 3 ระดับนั้น ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และชลบุรีพื้นที่ควบคุม สีส้ม มี 16 จังหวัด คือ แพร่ พะเยา นครพนม ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน พังงา สตูล น่าน ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และบึงกาฬ และพื้นที่ควบคุมสุด สีแดง มี 55 จังหวัดที่เหลือ โดยจะมีการเสนอศบค.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaipbs, thestandard, mcot)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดสธ. เผยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ โควิด 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ในการจัดซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคให้บุคลากรและผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เตรียมหอผู้ป่วย/โรงพยาบาลสนาม รวมทั้งจ่ายเป็นค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น มีแผนการใช้ที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ ไม่ล่าช้าและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)

- วันที่ 28 เม.ย.64 นี้ สธ.จะเปิดตัว Line Official Account "หมอพร้อม" เวอร์ชัน 2 ซึ่งจะเชื่อมต่อกับรพ. 1,500 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนและจองรับ วัน เวลา การฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 พ.ค. นี้ ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 2 วันที่ 7 มิ.ย. - 31 ก.ค.64 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 ม.ค.65) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วน ส่วนการฉีดวัคซีนระยะที่ 3 เริ่มฉีดเดือน ส.ค. 64 สำหรับประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18-59 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, innnews)

- ว่าที่ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบุรพา ผู้ช่วยโฆษก สพฉ. เผยว่า สพฉ.เสริมทัพจิตอาสา เร่งส่งผู้ป่วยสีเขียว ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ได้รับการจัดสรรเตียง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการปฏิเสธไม่ไปยังรพ.สนามที่จัดหาให้ จะทำให้กระบวนการช่วยเหลือเกิดความล่าช้า และอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (INN, thailandplus)

- กรมอนามัย เผย คำแนะนำผู้ที่ทำงาน Work From Home ปฏิบัติตนดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หมั่นล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า)

- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรกับโควิด 19 อย่างไรให้ปลอดภัย มีข้อค้นพบเบื้องต้นจากสธ. ว่า การใช้ยาฟ้าทะลายโจร ร่วมกับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ช่วยลดความรุนแรงของอาการได้ แม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนในการป้องกันการติดเชื้อได้ แต่สามารถกินเสริมภูมิคุ้มกันได้ ใช้ 1 แคปซูลต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือนควรระมัดระวังการใช้ยาเกินขนาด และในสตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือมีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. รับมอบเครื่อง oximeter จำนวน 100 เครื่องจาก ศ.นพ.อุดม คชินทร, พล.ท.นพ.พีระพล ปกป้อง, พล.อ.ต.อิทธิพร คณะเจริญ และ บุชบา สังขวิภา ในนามมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์และ ปชพ.6

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- นายปราโมทย์ ัฒพีช รองผวจ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนพ.สสจ. นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รอง ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี แลกสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ กล่าวถึงหน้ากากอนามัยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะไม่พอใช้ เรามีสื่อได้อีกประมาณ 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, newtv, mcot)

- ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เชิญชวนผู้ที่หายป่วยโควิดแล้วมาบริจาคพลาสมา โดยเฉพาะผู้ชาย ขณะนี้ได้มีการนำพลาสมาจากผู้หายป่วยมารักษาผู้ป่วย covid ในการระบาดและรอบใหม่มากกว่า 120 คน จนพลาสมาที่มีอยู่ใกล้จะหมดแล้ว ทั้งนี้มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคม ว่า การให้พลาสมาจะทำให้ไวรัสกลายพันธุ์ ขอชี้แจงว่า ในการให้ Plasma เป็นการให้ในรพ. มีการดูแลการแพร่กระจายของโรค ไม่ให้ไปติดผู้อื่นอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีไวรัสกลายพันธุ์ ก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ก็จะเกิดในผู้ป่วยคนนั้น จนกว่าผู้ป่วยนั้นจะหาย จนกลับบ้าน หรือเสียชีวิต ไวรัสจะไม่มีโอกาสที่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการนำส่งผู้ป่วยของศูนย์เอราวัณ ว่าผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับเข้าระบบการรักษา วันที่ 24 เม.ย.มี 352 ราย วันที่ 25 เม.ย. เพิ่มอีก 217 ราย นำส่ง รพ. 347 ราย คงเหลือผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับการรักษา 222 ราย คาดว่าจะดำเนินการได้ทั้งหมด ภายในวันที่ 26 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, thaipbs, sanook)

- นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้หารือทีมที่ปรึกษา เรื่องยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด 1.ผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง เป้าหมาย 10-15 ล้านโดสต่อเดือน โดยรัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 2. มีโครงสร้างที่จัดกลุ่ม แบ่งงานผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน ต้องมีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง 3. จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์ประชุมฯ ศูนย์กีฬา โรงแรม รพ.เอกชน เพื่อลดภารกิจของโรงพยาบาลหลัก โดยศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะดึงการมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนทางเลือกในกลุ่มที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากของภาครัฐ 4. เป้าหมายการฉีดให้ได้ 300,000 โดสต่อวัน หรือมากกว่า และเป้าหมายฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้หรือเร็วกว่า

- นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. แลกสภาพหลัง นายฯ เรียกคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ร่วมหารือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหาร

ประเด็นข่าว

จัดการวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ (single command) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ยังมีการหารือถึงการนำระบบของธ.กรุงไทยมาช่วยสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงวัคซีน เพื่อสำรวจจำนวนประชากรทั้งหมดที่ต้องการฉีดวัคซีนมีจำนวนเท่าไรและจัดการในภาพรวมเรื่องวัคซีนทั้งหมด เนื่องจากแอปพลิเคชันไลน์ “หมอพร้อม” เป็นกลุ่มคนที่มีข้อมูลอยู่ในสถานพยาบาล ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดต้องเก็บไว้ในที่เดียวกันเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับศูนย์บริหารจัดการวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ จะทำหน้าที่สั่งการให้การจัดหา และกระจายวัคซีนมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้ 30 ล้านคนภายในระยะเวลา 3 เดือน (มี.ย.-ส.ค.64) จากเป้าหมายที่จะฉีดให้ประชาชนให้ได้ 50 ล้านคนภายในปี 64

- นายกรัฐมนตรี เตรียมนัดประชุมภาคเอกชนถึงแนวทางการนำเข้าและกระจายวัคซีนในวันที่ 28 เม.ย.64 โดยมีเอกชนเข้าร่วม เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุน ในที่ 29 เม.ย. ศบค.จะมีการทบทวนมาตรการรายพื้นที่ บางพื้นที่จะมีการปรับลดมาตรการลง เนื่องจากพื้นที่สีเข้มเหลือไม่กี่จังหวัด บางพื้นที่อาจปรับความเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ส่วนจะล็อกดาวน์หรือไม่ ต้องรอกรมควบคุมโรคหารือกับ ศบค. ใน 1-2 วัน นอกจากนี้ ศบค.เตรียมทบทวนให้ผู้ที่มิใช่นักเดินทางเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการฉีดวัคซีนก่อน

กรณีข่าวว่ามีเครื่องบินเช่าเหมาลำของชาวอินเดียเดินทางมายังประเทศไทยว่า สำนักงานการบินพลเรือนฯ ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ส่วนกองทัพอากาศที่จัดเครื่องบินไปรับผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศอินเดียกลับไทยในช่วงนี้ ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องดำเนินการตามมาตรการเช่นกัน ศบค.อนุมัติขะลอลการเดินทางเข้าประเทศไทยจากต้นทาง คือ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เพิ่มวันกักตัวเป็น 21 วัน ส่วนชาวอินเดีย 7 คนที่รักษาตัวอยู่ เดินทางโดยสายการบินอินเดียแอร์ไลน์เมื่อ 17 เม.ย. ตามข้อกำหนดอนุญาต(บุคคล 11กลุ่ม) ไม่ใช่เที่ยวบินเช่าเหมาลำ ขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในช่วงกักกันโรค

-ทำเนียบรัฐบาลมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย สั่งกักตัวผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดทั้งหมด ยืนยันไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดนายนกฯ
-ปลัดกระทรวงดีอี เผย วันที่ 25 เม.ย. แอปฯ “หมอชนะ” ได้ส่งแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงรวม 46,272 ราย
-ปลัดท.ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัดและผู้ว่าฯกทม. ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.ศบค. และ กำชับ.สมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรพ.สนาม บุคลากรทางการแพทย์และรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กทม.และปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน 500 เตียง

-รองโฆษก ทบ. เผย สั่งเตรียมกำลังพลสายแพทย์ ช่วยงานสาธารณสุข ส่วน รพ.สนาม ทบ. เปิดแล้ว 7 แห่ง ใน กทม.-ประจวบฯ-สงขลา เผย ส่งรพ.พยาบาลและทีมแพทย์เหล่าทัพช่วยงาน รพ.สนาม

-ตชด. เปิดรพ.สนามเพิ่ม 14 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด 19 คืบหน้ากว่า 90 % ปรับ SQ เป็นรพ.สนาม
-จ.ภูเก็ต คัดกรองคนเข้าเกาะเข้มงวด มาจากพื้นที่สีแดง ไม่ฉีดวัคซีน 2 โดส-ไม่มีใบรับรองตรวจโควิด ต้องทำ Rapid Test
-บริษัทท่าอากาศยานไทย ปรับปรุงเคาน์เตอร์เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ทั้งพนักงาน ลูกจ้างของ ทอท. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนสายการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ทสภ

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Paul Chaiyut ของ อ.ป้อ ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ อาสาสมัครคนหนึ่ง ใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ โฟสต์ เฟซบุ๊กเชิญชวนบริจาคค่าอาหารผู้ป่วยโควิด และ จนท. รพ.สนามธรรมศาสตร์

- กรมบัญชีกลาง เพิ่มเกณฑ์ ข้าราชการป่วยโควิด 19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้
- “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล” เสนอตัวให้รัฐใช้พื้นที่ของศูนย์การค้า 23 สาขาทั่วประเทศ เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน หวังช่วยกระจายให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็วที่สุด

-ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ และ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประกาศงดออกจากบ้านหลัง 21.00 – 04.00 น.

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

โรคซีเจดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, thailandplus)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยช่วงวัย 40-60 ปีขึ้นไป เสี่ยงภาวะสมองเสื่อมรุนแรงในระยะเวลารวดเร็ว เกิดจากการทำงานผิดปกติของโปรตีนในสมองที่เรียกว่า พร็อน ทำให้มีภาวะเสื่อมถอยด้านความคิดความจำในระยะเวลาที่รวดเร็วและรุนแรงในไม่กี่เดือน เช่น ความจำแย่ลง การทำงานผิดพลาด และยังพบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมและจิตใจผิดปกติ เช่น เห็นภาพหลอน เอะอะไว้วาย หรือ เหยยเมย การพูดและการเคลื่อนไหวช้าลง ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยหากสงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคซีเจดี ควรรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์โดยเร็ว ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยชะลอความเสื่อมถอยด้านความจำ หรือความจำกลับมาสู่ภาวะปกติเท่ากับก่อนป่วยได้

ก้าวท้าใจซีซั่น 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. ชวนประชาชนที่มีการทำงานที่บ้านตามมาตรการ Work From Home เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ที่เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง ได้เน้นส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่องในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยเพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลายและท้าทาย นอกจากการวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายระยะทาง เวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพ (Health point) โดยจะมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลตลอดซีซั่น โดยการได้รับรางวัลแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.รางวัล

ประเด็นข่าว

สำหรับผู้ที่สามารถพิชิต 100 กิโลเมตร 10,000 คนแรก 2.การจับรางวัล สำหรับ ผู้พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร และ 3.ใช้ Health Point แลกกับของรางวัล

การบริโภคเห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพมหานคร, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, thailandplus)

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้น จึงควรตระหนักและระมัดระวังในการนำเห็ดป่ามารับประทาน แนะนำว่าหากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังรับประทานเห็ด ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มาก และทำการช่วยลดการดูดซึม และเร่งขับสารพิษออกจากร่างกายผู้ป่วย โดยใช้วิธีนำน้ำอุ่นผสมผงถ่านและดื่ม 2 แก้ว แต่วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ แล้วให้รีบนำไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมทั้งนำตัวอย่างเห็ดและอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานไปเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย ขอเตือนประชาชนว่า หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร ควรเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ด

ทุจริตถุงมือยาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพมหานคร, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร)

-นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผอ.องค์การคลังสินค้า เผยถึงการสอบวินัยร้ายแรง พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อธิบดีรักษาการผู้อำนวยการ อคส. และเจ้าหน้าที่ อคส. 2 ราย เพราะจัดซื้อถุงมือยาง 500 ล้านกล่อง มูลค่า 112,500 ล้านบาทโดย มิชอบด้วยกฎหมาย โดยพ.ต.อ.รุ่งโรจน์ได้ทำหน้าที่คัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตนไม่มีอำนาจแต่งตั้ง ซึ่งยืนยันว่าตนมีอำนาจแต่งตั้งตามระเบียบ อคส.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2561 สาเหตุเพราะ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์อ้างว่าได้ถูกนายกรัฐมนตรีนั่งให้ย้ายไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราว จึงถือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อคส. และผู้อำนวยการไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง แต่ในคำสั่งของนายทหารระบุว่า การย้าย พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ดังกล่าวยังไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่ จึงถือว่า พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ยังเป็นพนักงานของ อคส.อยู่ ซึ่ง อคส.ได้ทำหน้าที่ยืนยันไปให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

ยกฟ้องคดีสั่งย้าย นพ.ชาญชัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isanews)

-สืบเนื่องจากในช่วงเดือน ส.ค.63 นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้ยื่นฟ้อง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.พร้อมพวก 6 ราย ประกอบไปด้วย นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. นายอภิชาติ รอดสม นายเสมอ กาฬภักดิ์ นายสุจินต์ สิริอภัย น.ส.สุชาภา วรินทร์เวช และนายวินัย ฅณาศรี ในฐานะทำผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ นพ.ชาญชัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 จากกรณีนี้ นพ.ชาญชัย ถูกร้องเรียนโดยมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ทั้งที่ สำนักงาน ป.ป.ช และสธ.สั่งให้ยกเลิกการรับเงินไปแล้ว ต่อมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยผลการสอบเบื้องต้นอ้างว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ต่อมา นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงขึ้นเมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 63 ตามที่มีการร้องเรียนนั้น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีนี้ โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม